

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU...

(Tiếp theo trang 1)

thời gian tới, các cấp hội tiếp tục phối hợp với các sở, ngành thực hiện tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC/Đioxin; phát huy vai trò nòng cốt, xứng đáng là chỗ dựa cho nạn nhân CĐDC/Đioxin; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gắn xã hội hóa phong trào chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC/Đioxin. Các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành khóa mới đem hết khả năng, tâm huyết, làm những việc có thể để giúp đỡ nạn nhân CĐDC/Đioxin. Các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các cấp hội thực hiện tốt vai

trò, nhiệm vụ và mong muốn các tổ chức, cá nhân có tâm lòng hảo tâm trong và ngoài nước tiếp tục chung tay vì nạn nhân CĐDC/Đioxin.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới với 23 thành viên.

Tại Đại hội, 300 tập thể, cá nhân được Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin Việt Nam, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh khen thưởng. Nhân dịp này, các tổ chức, cá nhân có tâm lòng hảo tâm đã trao tặng tiền, quà cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh.

ĐỒNG CHÍ ĐẶNG TRỌNG THẮNG...

(Tiếp theo trang 1)

Theo kết quả tự đánh giá của địa phương, đến nay, hai xã đều cơ bản đã đạt 11/11 tiêu chí NTM nâng cao. Về tiêu chí xây dựng xã NTM kiểu mẫu, xã Bình Định đạt 11/13 tiêu mục tiêu chỉ; xã Vũ Tây đạt 10/13 tiêu mục tiêu chỉ. Về lộ trình, xã Bình Định và xã Vũ Tây phấn đấu năm 2018 đạt xã NTM nâng cao và hoàn thành xã NTM kiểu mẫu vào năm 2019.

Qua kiểm tra, khảo sát, đồng chí Đặng Trọng Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao cách làm sáng tạo, nỗ lực giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM của cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Bình Định và xã Vũ

Tây. Đồng chí yêu cầu hai xã cần sớm rà soát, đánh giá lại những tồn tại, khó khăn, từ đó xây dựng kế hoạch, mục tiêu, giải pháp thực hiện hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu trong thời gian tới. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh và huyện Kiến Xương có trách nhiệm phối hợp rà soát các tiêu chí, hướng dẫn các địa phương thực hiện có hiệu quả. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng cụ thể phương pháp, chuẩn hóa các tiêu chí đánh giá NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu để các địa phương có cơ sở tự đánh giá và thực hiện. Xây dựng quy trình, kế hoạch đánh giá, có cơ chế khen thưởng và hỗ trợ, tạo điều kiện cho

các xã sớm hoàn thành xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các địa phương cần phân tích, đánh giá đúng thực trạng, nguyên nhân của các hộ nghèo để có giải pháp giúp đỡ, xóa nghèo bền vững. Ngoài ra, các xã cần tập trung cải tạo quang cảnh nông thôn sạch sẽ; xây dựng thôn, xã văn minh; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, giữ vững an ninh trật tự và ổn định xã hội; xây dựng Đảng, tổ chức chính trị trong sạch, vững mạnh. Mục tiêu cuối cùng của xây dựng xã NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu là phải làm cho diện mạo nông thôn khang trang, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng sung túc.

QUỲNH PHỤ...

(Tiếp theo trang 1)

địa bàn xã đang được vay vốn ưu đãi của Chính phủ với tổng dư nợ 13,249 tỷ đồng; tổng số dư gửi tiền tiết kiệm đạt 938,004 triệu đồng, trong đó huy động tiết kiệm qua tổ tiết kiệm và vay vốn 392,004 triệu đồng và huy động tiết kiệm dân cư 546 triệu đồng. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh cũng trực tiếp đến kiểm tra và thăm hỏi, động viên hộ vay vốn Nguyễn Văn Kiên (thôn Dụ Đại 2, xã Đông Hải), mong muốn hộ vay vốn sử dụng đồng vốn có hiệu quả, từ đó đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh yêu cầu Ban Giám nghèo xã và Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện cần chú trọng công tác bình xét cho vay vốn bảo đảm đúng đối tượng, đúng chương trình; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở; tích cực đón đóc các hộ vay vốn trả nợ gốc và lãi đúng kỳ hạn; tăng cường công tác tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ hội, đoàn thể; thường xuyên tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách để mọi người dân cùng biết; tổ chức báo cáo thường kỳ từ đó nắm vững tình hình hoạt động cho vay vốn để giải ngân ở cơ sở đạt hiệu quả cao. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh cũng yêu cầu huyện quan tâm bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH để thực hiện cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện; đồng thời yêu cầu Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh tiếp thu các ý kiến, kiến nghị trình trung ương xem xét giải quyết như: xóa nợ cho các hộ vay có hoàn cảnh quá khó khăn, nâng mức cho vay chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cắt giảm hơn nữa các thủ tục hành chính...

KIẾN XƯƠNG

Thu hút 12 dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp

Từ đầu năm đến nay, huyện Kiến Xương đã thu hút 12 dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư trên 1.280 tỷ đồng, dự kiến giải quyết việc làm

và thu nhập ổn định cho 5.800 lao động. 12 dự án đầu tư vào địa bàn huyện trong 10 tháng đầu năm 2018, đã có 7 dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.



Hạ tầng cụm công nghiệp Vũ Ninh (Kiến Xương) được đầu tư đồng bộ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Có được kết quả trên là do Kiến Xương thực hiện tốt công tác quy hoạch, đền bù, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng đất ổn định lâu dài, kịp thời triển khai thực hiện dự án, được các doanh nghiệp đánh giá là địa bàn có môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn. Cùng với việc thực hiện tốt các cơ chế khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh của tỉnh, địa phương còn chú trọng đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông, chủ động đào tạo nghề cho lao động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các cụm công nghiệp, bảo đảm an ninh trật tự tại 7 cụm công nghiệp. Huyện thường xuyên gặp gỡ động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn kịp thời tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp phát triển ổn định.

HÀ THANH

TIỀN HẢI

Đạt 5/9 tiêu chí huyện nông thôn mới

Căn cứ theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM) và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, Tiền Hải đã tiến hành rà soát, thống kê những tiêu chí đã đạt và chưa đạt. Theo tổng hợp của ngành chuyên môn, đến nay Tiền Hải đã đạt được 5/9 tiêu chí gồm: thủy lợi, điện, sản xuất, an ninh trật tự xã hội và tiêu chí về chỉ đạo xây dựng NTM. Địa phương còn 4 tiêu chí đang tập trung thực hiện để phấn đấu về đích NTM năm 2019 gồm: quy hoạch, giao thông, y tế - văn hóa - giáo dục và tiêu chí về môi trường.

Bên cạnh việc chỉ đạo, đôn đốc các ngành, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các giải pháp hoàn thành 4 tiêu chí còn lại, Tiền Hải cũng thành lập đoàn công tác, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các xã chưa về đích. Công khai cơ chế hỗ trợ của tỉnh, của huyện; chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Phấn đấu hết năm 2018, Tiền Hải có thêm 4 xã là Nam Chính, Nam Hà, Đông Trung, Đông Hải về đích. 3 xã còn lại là Đông Long, Nam Hải, Bắc Hải phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM trong năm 2019.

ĐỖ HÀ

(Đài TTTH Tiền Hải)

Giải pháp bền vững cho gạo xuất khẩu

(nhandan.com.vn) Theo đánh giá của Bộ Công Thương, thời gian qua, xuất khẩu gạo của Việt Nam liên tục tăng cả về số lượng và giá trị nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, đòi hỏi cần có những giải pháp đồng bộ để xuất khẩu lúa gạo bền vững và hiệu quả.

Chuyển hướng xuất khẩu

Năm 2016, kim ngạch xuất khẩu gạo đạt hơn 2,13 tỷ USD, năm 2017 đạt 5,82 triệu tấn, tăng 21% so với năm 2016, trị giá đạt hơn 2,63 tỷ USD, tăng 22%. Giá FOB bình quân xuất khẩu ở mức 452,6 USD/tấn, tăng 0,8%, tương đương mức tăng 3,7 USD/tấn so với giá xuất khẩu năm 2016. Bước sang năm 2018, tăng trưởng tiếp tục được duy trì, chỉ tính đến ngày 15/9/2018, xuất khẩu gạo đạt 4,73 triệu tấn, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2017, trị giá đạt 2,38 tỷ USD, tăng 24,8%. Giá FOB xuất khẩu bình quân đạt khoảng 503,3 USD/tấn, tăng 62,4 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước.

Một trong những yếu tố quan trọng để gạo Việt Nam "chinh phục" được người tiêu dùng khó tính "xứ người" một phần là do cơ cấu, chủng loại gạo xuất khẩu đã có những chuyển dịch tích cực, theo hướng tăng dần gạo trắng chất lượng trung bình và cao, gạo thơm, đồng thời giảm dần gạo trắng chất lượng thấp. 8 tháng đầu năm 2018, gạo trắng chất lượng thấp chỉ còn chiếm tỷ trọng khoảng 2,07% tổng lượng gạo xuất khẩu, trong khi gạo trắng chất lượng cao và trung bình chiếm 42,46%, gạo thơm chiếm tới 33,24% tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam.

Với việc mạnh dạn đưa sản phẩm gạo trắng cao cấp và gạo thơm vào thị trường yêu cầu chất lượng cao, nghiêm ngặt, đã giúp sản phẩm gạo của Việt Nam từng bước xuất khẩu khắp thế giới, với gần 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, đang tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu vào các nước Mỹ la-tinh, Trung Đông... Bộ Công Thương dự báo lượng gạo xuất khẩu năm nay có thể lên đến hơn 6 triệu tấn, đạt kim ngạch 3,3 tỷ USD.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Công Thương, hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, do tình



hình thương mại toàn cầu, nhất là thương mại gạo vẫn tiềm ẩn những biến động khó lường. Mặt hàng gạo là mặt hàng nhạy cảm, được nhiều nước chú trọng áp dụng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường rất cao. Bên cạnh đó, các sản phẩm thương hiệu gạo Việt Nam vẫn chưa được phân lớn người tiêu dùng cuối cùng tại các nước nhập khẩu biết đến. Vì vậy, xuất khẩu gạo vẫn chưa thật sự bền vững.

Giải pháp để xuất khẩu bền vững

Nhằm tạo động lực giải phóng mạnh mẽ năng lực kinh doanh thương mại, thị trường, thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu thóc, gạo hàng hóa cho nông dân, nhất là xây dựng, củng cố thương hiệu gạo Việt Nam trên thị trường trong nước và thế giới, ngày 3/7/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 942/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó,



Ảnh minh họa

mục tiêu phát triển thị trường xuất khẩu gạo với quy mô, cơ cấu thị trường, cơ cấu sản phẩm xuất khẩu hợp lý, ổn định, bền vững và hiệu quả; củng cố các thị trường xuất khẩu truyền thống, trọng điểm và phát triển các thị trường xuất khẩu mới, tiềm năng; tăng cường liên kết gắn sản xuất với thị trường theo chuỗi giá trị, bảo đảm chất lượng

gạo xuất khẩu từ khâu sản xuất, tham gia sâu vào chuỗi giá trị gạo toàn cầu; tăng cường đưa sản phẩm gạo Việt Nam vào các kênh phân phối trực tiếp tại các thị trường.

Hơn 1 năm sau, ngày 15/8/2018, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định số 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo và

có hiệu lực từ 1/10/2018, thay thế Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 4/11/2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo. Với nhiều điểm mới trong quản lý của Bộ Công Thương, của Chính phủ về lĩnh vực này, góp phần giảm đáng kể chi phí gia nhập thị trường cho thương nhân, giải phóng cho hàng hóa cho nông dân. Nghị định số 107/2018/NĐ-CP cũng tạo thuận lợi và khuyến khích đầu tư sản xuất, xuất khẩu sản phẩm có chất lượng, giá trị gia tăng cao, góp phần thực hiện định hướng tái cơ cấu ngành lúa gạo.

Về phía Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan, trên cơ sở các cơ chế, chính sách của Chính phủ, quyết định, nghị định mới ban hành, tùy theo chức năng đã tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp cho phát triển sản xuất, xuất khẩu gạo. Các giải pháp được chia thành ba nhóm.

Một là, nhóm giải pháp tác động vào phía cung, tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất lúa gạo, định hướng sản xuất gắn với tín hiệu thị trường; từng bước nâng cao và ổn định chất lượng gạo xuất khẩu, bảo đảm đáp ứng các quy định ngày càng khắt khe của các thị trường nhập khẩu về chất lượng, an toàn thực phẩm; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong sản xuất, chế biến lúa gạo; ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao vào sản xuất, chế biến sâu, bảo quản lúa gạo, giảm tổn thất sau thu hoạch.

Hai là, nhóm giải pháp tác động vào phía cầu, gồm các giải pháp đảm bảo phân mở cửa và phát triển thị trường, các biện pháp nhằm duy trì thị trường xuất khẩu ổn định, tăng cường quan hệ hợp tác thương mại gạo cả theo kênh Chính phủ và doanh nghiệp; đa dạng và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu.

Ba là, nhóm giải pháp có tác động hỗ trợ, tác động vào khâu tổ chức xuất khẩu, kết nối giữa cung và cầu, gồm các giải pháp nhằm cải cách thể chế, hoàn thiện hành lang pháp lý đối với xuất khẩu; tăng cường và đổi mới công tác thông tin thị trường; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tháo gỡ khó khăn trong thanh toán, tín dụng, bảo đảm nguồn vốn cho sản xuất, xuất khẩu gạo của doanh nghiệp.

Bồi dưỡng kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Trong hai ngày 29 - 30/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao kỹ năng khai thác sử dụng công nghệ thông tin và tin học văn phòng cho hơn 100 cán bộ, chuyên viên thuộc các đơn vị ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tham dự lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin với 3 chuyên đề cơ bản: mạng máy tính và khai thác thông tin trên mạng; nâng cao an toàn thông tin mạng; chương trình tin học văn phòng và kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính. Bên cạnh đó, học viên còn được hướng dẫn thực hành trên máy tính cách xử lý các vấn đề thường gặp trong ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ.

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ tin học, giúp các học viên vận dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào công việc thực tế của đơn vị.

NHƯ CÀU

Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Chiều ngày 30/10, Hội Người khuyết tật tỉnh phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) nhà nước, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị TGPL cho người khuyết tật.

Tại hội nghị, 150 học viên là hội viên Hội Người khuyết tật tỉnh đã nghe giảng viên của Trung tâm TGPL nhà nước truyền đạt các nội dung: kỹ năng TGPL cho người khuyết tật; quyền được TGPL của người khuyết tật; Luật Trợ giúp pháp lý 2017 (sửa đổi); Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017; một số vấn đề liên quan đến nghiệp vụ hữu tài sản, tranh chấp đất đai, chia thừa kế; kỹ năng tiếp xúc, trao đổi, tư vấn cho khách hàng; kỹ năng chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, kỹ năng thu thập chứng cứ và xử lý chứng cứ... Học viên cũng được trao đổi về giải quyết các tình huống điển hình ra trên thực tế.

Qua hội nghị, các học viên được trang bị thêm các kiến thức, kỹ năng khi tham gia tố tụng dân sự góp phần bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho đối tượng người khuyết tật.

NGUYỄN CƯỜNG



BỔ CÁO THÀNH LẬP AGRIBANK CHI NHÁNH BẮC THÁI BÌNH

- Căn cứ văn bản số 1043/QĐ-HĐTV-TCTL của Hội đồng thành viên Agribank ngày 09/10/2018 về việc thay đổi tên gọi Agribank Chi nhánh thành phố Thái Bình và phòng giao dịch phụ thuộc.

- Căn cứ văn bản số 1047/QĐ-HĐTV-TCTL của Hội đồng thành viên Agribank ngày 09/10/2018 về điều chỉnh phạm vi quản lý của Chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Thái Bình (Sau đây gọi tắt là: Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình) được thành lập và bắt đầu đi vào hoạt động kể từ ngày 01/11/2018 với các thông tin cụ thể như sau:

- Tên chi nhánh: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Thái Bình.
- Địa chỉ Chi nhánh: Số 297, đường Trần Hưng Đạo, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Điện thoại: 02273.833.087
- Số giấy phép đăng ký kinh doanh: 0100686174-885 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 27 tháng 12 năm 1999 và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 22 tháng 10 năm 2018.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Viết Chính - Giám đốc.
- Phạm vi quản lý: Agribank Chi nhánh Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Hưng Hà và các phòng giao dịch trực thuộc.